
“คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ”์ 

ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มาผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ เพื่อน พ้อง น้อง พี่ ที่เป็นสมาชิก

สหกรณ์หลายท่าน ประเด็นการพูดคุย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปทั้งการท างาน ปัญหาอุปสรรค

และสารทุกข์สุขดิบ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ก็มีความสุขดีครับ ดีใจกับน้องๆหลายคนที่ได้เลื่อนต าแหน่ง ดี

ใจที่ได้พบพี่ๆและเพื่อนที่มีสุขภาพดี ใช้ชีวิตหลังเกษียนอย่างมีความสุข แต่ในช่วง 2- 3 อาทิตย์ที่

ผ่านมานี้ภายหลังที่มีการรับสมัคร “คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ชุดใหม่” ที่จะท าการ

เลือกตั้งกันในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ เห็นได้ว่าบรรยากาศการพูดคุยพบปะกันของ

เพื่อนข้าราชการกรมประมง เพื่อนสมาชิกสหกรณ์  คึกคักขึ้นอย่างมากเลย ก็เป็นธรรมดาครับ ใกล้

จะเลือกตั้ง ประเด็นการพูดคุยก็แตกต่างไป ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องท าไมได้ปันผลน้อย ท าไมเฉลี่ยคืน

น้อยจัง ท าไม ท าไม และท าไม.... ก็รับฟังความต้องการของท่านสมาชิกทั้งหลายด้วยความเคารพ 

แต่ประเด็นส าคัญที่ผมเห็นว่ามุมมองของสมาชิกต่อสหกรณ์ ต่อการท างานของคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน หรือมีมุมมองที่แตกต่างกัน และควรท าความ

เข้าใจซึ่งกันและกันให้ถูกต้องตรงกันเพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อน ”สหกรณ์” ของเราให้เป็น

ศูนย์กลางการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก ให้มีความมั่นคง และอยู่ยืนยาวตลอดไป 

 “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง” เรามีสมาชิกปัจจุบันรวมสมาชิกสมทบมากกว่า 5 ,000 

คน ในจ านวนนี้เราอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้คือ 

1. สมาชิกท่ีถือหุ้นอย่างเดียว 

2. สมาชิกท่ีถือหุ้น และท าธุรกรรมฝากเงินกับสหกรณ์ 

3. สมาชิกท่ีถือหุ้น และท าธุรกรรมกู้เงินกับสหกรณ์ 

เมื่อครบรอบปีบัญชี สมาชิกทุกท่านต้องการปันผลเยอะๆหลายท่านต้องการดอกเบี้ยเงิน

ฝากสูง ในขณะท่ีสมาชิกส่วนหนึ่งก็ต้องการดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ า เฉลี่ยคืนเยอะๆซึ่งความต้องการของ

สมาชิกล้วนเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกันอย่างสิ้นเชิง เพราะรายได้ของสหกรณ์หลักๆจะได้จากการท า

ธุรกรรมการกู้เงินและการลงทุนเมื่อดอกเบี้ยเงินกู้ต่ า ดอกเบี้ยเงินรับฝากสูงแล้วเราจะมีเงินจากที่

ไหนมาปันผลสูงๆให้กับสมาชิก “คณะกรรมการด าเนินการ” จึงต้องพยายามสร้างความสมดุลเพื่อ

ประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านอย่างสมเหตุสมผล ภายใต้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย

ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ให้ต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป



และก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสูง กว่าธนาคารพาณิชย์เล็กน้อยเพื่อให้สมาชิกที่มีเงินฝากได้

ฝากเงินกับสหกรณ์ต่อไป จะเห็นได้ว่าแค่ภารกิจ สร้างความสมดุลด้านความต้องการของสมาชิก 

“คณะกรรมการด าเนินการทุกคณะที่ผ่านมาก็ท าได้ล าบากแล้วครับ  ผมขอเรียนยืนยันกับเพื่อน

สมาชิกทุกท่านครับว่า คณะกรรมการด าเนินการทุกชุดที่เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ท างานกันอย่าง

เต็มความสามารถ ภายใต้อุดมการณข์องสหกรณ์อย่างแท้จริง คือมุ่งมั่นให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีดี 

มีความมั่นคงทางการเงินและมีความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกท่าน จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการ

ด าเนินการทุกชุดท่ีเข้ามาบริหารจะมุ่งเน้นความมั่นคงของสหกรณ์เป็นหลัก สร้างผลตอบแทนแก่

สมาชิกพอสมควร ทั้งในแบบเงินตอบแทน(ปันผล/ดอกเบี้ยเงินฝาก) และสวัสดิการ “สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมประมง” จึงมีเป้าหมายที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆทั่วไป 

คณะกรรมการทุกท่านจึงต้องตระหนักและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าตนเองก าลังบริหารเงินของ

สมาชิกและที่ส าคัญมากคือเงินจ านวนนี้เป็นเงินที่สมาชิกหลายท่านเก็บออมมาตลอดชีวิตการ

ท างานหากเกิดความเสียหาย สูญเสีย ท่านสมาชิกเหล่านั้นจะทุกข์ใจมากเพียงใด คณะกรรมการ

ด าเนินการจึงต้องท างานหนัก รอบคอบ สร้างระบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากการปล่อยเงินกู้

และการลงทุน ปรับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์และกฎหมาย

สหกรณ์ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่พร้อมติดตามภาวะเศรษฐ์กิจของประเทศของโลก สถานะทาง

การเงิน การลงทุน และนโยบายภาครัฐ อยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท างาน ตัดสินใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาการท างานของคณะกรรมการด าเนินการยุ่งยากมากขึ้น

เป็นทวีคูณ เนื่องจากต้ังแต่ปี 2550 คณะกรรมการได้พบสัญญาณแนวโน้มทางการเงินของสหกรณ์

เริ่มแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาโดยมีปริมาณเงินเข้าสหกรณ์ (หุ้น+เงินรับฝาก) มีสูงกว่าธุรกรรมด้าน

การกู้ของสหกรณ์อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์สูงขึ้น สหกรณ์

จ าเป็นต้องหาผลตอบแทนทางการเงินอื่นๆนอกเหนือจากการปล่อยให้สมาชิกกู้ ในปี 2553 จึงได้

ตัดสินใจน าเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล) จากนั้นจนถึงปัจจุบัน

เรามี เงินรับฝากจากสมาชิกรวมกับหุ้นสูงกว่าเงินให้สมาชิกกู้ มากกว่า 1 ,000 ล้านบาท 

คณะกรรมการจึงต้องท างานให้มากยิ่งขึ้น รอบคอบมากขึ้นและหนักมากขึ้นทุกปีตามกระแสเงิน

ไหลเข้าสหกรณ์จากการสะสมหุ้นและการออมของสมาชิกเพื่อประโยชน์ที่เหมาะสมของสมาชิก 

น าพาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงบรรลุเป้าหมายอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง จึงอยากให้



ท่านสมาชิกได้เข้าใจบทบาทของคณะกรรมการและเข้าใจในวัตถุประสงค์ อุดมการณ์ของสหกรณ์

เพื่อการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและอยู่ย่ังยืนคู่กรมประมงตลอดไป” 

        “คณะกรรมการคนหนึ่ง” 


